

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก ครอบครัวของสมาชิกและผู้รับผลประโยชน์ เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพ้นจากการปฏิบัติราชการ ลักษณะกองทุน เป็นกองทุนการออมเพื่อการชราภาพภาคสมัครใจ แบบกำหนดการจ่ายอัตราเงินสะสมและอัตราสมทบแน่นอน บริหารโดยผู้จัดการกองทุนภาคเอกชน

คุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ	การหักเงินค่าจ้างรายเดือน			การสิ้นสุดสมาชิกภาพ	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
	เงินสะสม (สมาชิกจ่าย)	เงินสมทบ (มหาวิทยาลัยสมทบ)	เงินสะสมส่วนเพิ่ม (สมาชิกจ่าย)		
<p>1.ข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และไม่ เป็นสมาชิก กบข.</p> <p>2.ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติงานเป็นพนักงาน</p> <p>3.พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี</p>	<p>ร้อยละ 6 ของค่าจ้าง</p> <p>สมาชิกกองทุนที่มีอายุการเป็นสมาชิกมากกว่า 3 ปี และมีความจำเป็นที่จะขอปรับลดอัตราเงินสะสม สามารถขอปรับลดอัตราเงินสะสมจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 2 ของค่าจ้างได้ ปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และ วันที่ 1-10 สิงหาคม ของทุกปี)</p>	<p>ร้อยละ 6 ของค่าจ้าง</p> <p>ร้อยละ 2 ของค่าจ้าง</p>	<p>- สมาชิกกองทุนที่ต้องการออมเงินสะสมเพิ่ม สามารถขอปรับเพิ่มอัตราเงินสะสม จากเดิม ร้อยละ 6 เป็น ร้อยละ 7-15 ของค่าจ้าง (ไม่มี การกำหนดช่วงเวลาในการขอเพิ่ม)</p> <p>** กรณี สมาชิกจ่ายเงินสะสมมากกว่าร้อยละ 6 มหาวิทยาลัยสมทบร้อยละ 6 เท่านั้น</p>	<p>1.ตาย</p> <p>2.ลาออก</p> <p>3.พ้นจากงาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด</p> <p>4.เกษียณอายุ</p> <p>5.โอนไปเป็นสมาชิกกองทุนอื่น</p> <p>6.มหาวิทยาลัยยกเลิกหรือถอนตัวจากกองทุน</p> <p>7.เมื่อกองทุนยกเลิก</p>	<p>- สมาชิกได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสม (ส่วนของสมาชิกจ่าย)</p> <p>- เงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ (ส่วนของมหาวิทยาลัยสมทบ) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> อายุสมาชิกไม่เกิน 1 ปี ไม่ได้รับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบ อายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ได้รับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบร้อยละ 20 อายุสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบร้อยละ 40 อายุสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี ได้รับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบร้อยละ 60 อายุสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ได้รับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบร้อยละ 80 อายุสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบเต็มจำนวน 100% <p>การจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบเต็มจำนวนโดยไม่คำนึงถึงอายุสมาชิก ในกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เกษียณอายุ ตาย เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ ทุพพลภาพ กองทุนยกเลิก <p>** ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ หากพ้นสภาพเพราะผิดวินัยร้ายแรง หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก</p>

หมายเหตุ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ในส่วนของเงินสะสม (สมาชิกจ่าย)